

**บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าต่อเนื่อง หลังลดความกังวลต่อปัญหาหนี้ยุโรป-สหรัฐฯ**

\*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าต่อเนื่อง ตามสกุลเงินต่างประเทศ หลังความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงมีเพิ่มมากขึ้น จากการคาดการณ์ในเชิงบวกมากขึ้นต่อการแก้ปัญหาหนี้ของยุโรปและสหรัฐฯ

\*ยูโรในตลาดนิวยอร์กเวลานี้ ปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบดอลลาร์ จากความหวังว่าผู้กำหนดนโยบาย อาจบรรลุข้อตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือกรีซต่อไป ในการประชุมสุดยอดผู้นำโรโซนในสัปดาห์นี้ แม้ว่าการขาดแนวทางแก้ไขระยะยาวสำหรับวิกฤติหนี้ของกรีซ อาจส่งผลกระทบต่อยูโรอีกก็ตาม

\*ยูโรทะยานขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์และฟรังก์สวิส ขณะที่ดอลลาร์ปรับขึ้นเมื่อเทียบกับเยน หลังจากประธานาธิบดีบารัค โอบามา สนับสนุนข้อเสนอสำหรับแผนการลดยอดขาดดุล ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐฯ

\*กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านพุ่งขึ้น 14.6% สู่ 629,000 ยูนิตในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค. เมื่อเทียบกับเดือนพ.ค.ที่ 549,000 ยูนิต ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการสำรวจโดยรอยเตอร์ คาดไว้ที่ 575,000 ยูนิต

\*สกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูง ทะยานขึ้น ขณะที่การพุ่งขึ้นของตลาดหุ้นหนุนความต้องการเสี่ยง โดยดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์นิวซีแลนด์ พุ่งขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูกลดลงกว่าหนึ่งกระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 29.941 บาท

\*08.57 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 29.85/92 จาก 29.89/93 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 29.84/86 จาก 29.89/93 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 79.22/25 จาก 79.22 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4158/59 จาก 1.4140 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"บาทก็ยังแข็งค่าต่อ ส่วนหนึ่งก็ตามต่างประเทศ ตาม regional แล้วก็เรื่องการเมืองก็น่าจะมีผลบ้าง เพราะรัฐบาลใหม่เขาชัดเจนอยู่แล้ว ว่าอยากให้บาทแข็ง" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ความต้องการเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลก หลังปัญหาหนี้ของยุโรปและสหรัฐฯ ดูเหมือนจะหาทางออกที่ดีได้ ช่วยให้สกุลเงินเอเชียแข็งค่าขึ้นในวันนี้ ขณะที่ปัจจัยการเมืองในประเทศ เรื่องการรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เพิ่มเติม ก็ช่วยให้มีเงินไหลเข้ามาในตลาดหุ้น และตลาดเงินของไทยได้เช่นกัน โดยมองเงินบาทวันนี้ จะมีแนวตันแรกอยู่ที่ 29.72-29.80 ส่วนแนวรับมองไว้ที่ 30.00

E  
X  
I  
MD  
A  
I  
L  
YN  
E  
W  
S

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้